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หลายครัง้ที่ผมมกัจะได้รับค าถามจากผู้ เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูร BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key 

Performance Indicator) วา่ถ้าเราจะน าระบบนีไ้ปใช้ในองค์กรจะวดัผลตวัระบบนีไ้ด้อยา่งไรวา่ประสบความส าเร็จหรือไม่ 

บางองค์กรคาดหวงัวา่หลงัจากน าเอาระบบ BSC & KPI ไปใช้แล้วผลการด าเนินงานจะต้องดีขึน้ ขอตอบได้เลย

ครับว่า "ไม่แน่" เพราะว่า BSC & KPI เป็นเพียงเคร่ืองมือหนึ่งในการบริหารจดัการเท่านัน้ ไม่ใช่สิ่งที่จะชีเ้ป็นชีต้ายได้ว่า

องค์กรจะไปรอดหรือไม่ ความส าเร็จขององค์กรเกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของธุรกิจ 

สถานการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เงินทนุ กลยทุธ์ขององค์กร ฯลฯ ดงันัน้ เราคงไม่สามารถสรุปได้อย่าง

ชดัเจนวา่ถ้าน าเอาระบบนีไ้ปใช้แล้วผลงานจะดีขึน้ 

แต่...เราสามารถประเมินผลได้ว่าระบบนีป้ระสบความส าเร็จหรือไม่จากจ านวนและระดบัของปัญหาด้านการ

จดัการที่หายไปหรือได้รับการแก้ไข ปัญหาด้านการจดัการคืออะไร คือปัญหาในการบริหารผลงานไม่ว่าจะเป็นในระดบั

องค์กร ระดับหน่วยงานหรือระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เคยมีอยู่ก่อนน าเอาระบบนีไ้ปใช้

เปรียบเทียบกบัหลงัจากใช้ระบบนีแ้ล้ว  

ส าหรับแนวทางในการประเมินผลการน าเอาระบบนีไ้ปใช้ผมขอเสนอแนะดงันี ้

1. ควรประเมินระดับปัญหาก่อนด าเนินโครงการ (Pre-Assessment) 

ควรมีการวิเคราะห์จดุออ่นจดุแข็งของระบบการบริหารจดัการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการบริหารผลงาน 
ตัง้แตก่ารก าหนดเป้าหมายขององค์กร การกระจายเป้าหมายจากระดบับนลงสูร่ะดบัลา่ง การปรับจูนเป้าหมาย
ระหว่างหน่วยงานในระนาบเดียวกนั การเช่ือมโยงกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานทกุระดบัว่ามี
จดุออ่นจดุแข็งอยา่งไรบ้าง 

ส าหรับแนวทางในการวิเคราะห์สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การออกแบบส ารวจความคิดเห็น การ

สมัภาษณ์ หรือการระดมสมองจากกลุม่ยอ่ย (Focus Group) จากกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้อง คือ ผู้บริหาร ผู้ประเมิน 

และผู้ถกูประเมิน นอกจากนีเ้ราควรให้กลุม่บคุคลที่เก่ียวข้องนีไ้ด้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ว่าควรจะเป็นอย่างไร เมื่อได้ทัง้ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว ให้จัดท าเป็นรายการตรวจสอบ 

(Checklist) เพื่อใช้ส าหรับการติดตามประเมินผลการน าระบบ BSC & KPI ตอ่ไป 



จากประสบการณ์ในการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรต่างๆ พบว่าวิธีการดังกล่าวนีน้อกจากจะได้

รับทราบความรู้สกึและความในใจของผู้ที่เก่ียวข้องที่มีตอ่ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานขององค์กรแล้ว ยงั

สามารถใช้โอกาสนีก้ระตุ้นให้บคุคลตา่งๆได้มีสว่นร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตวัของเขาเอง ซึ่งจุด

นีถื้อเป็นหวัใจส าคญัในการบริหารงานแบบมีสว่นร่วม เพราะเมื่อเราน าเอาระบบอะไรก็ตามไปใช้ในองค์กร แล้ว

แนวทางของระบบนัน้ตรงกบัแนวทางที่เขา(พนกังาน)ได้เสนอไว้ โอกาสที่พนกังานจะยอมรับระบบนัน้ๆก็มีมาก

ขึน้ (จดุนีถื้อวา่เป็นแทคติกในการบริหารงานแบบมีสว่นร่วมโดยที่พนกังานไมรู้่ตวั) 

2. ควรมีการติดตามประเมินผลระบบหลังจากน าไปใช้แล้ว (Post-Assessment) 

เมื่อน าเอาระบบ BSC & KPI ไปใช้แล้วควรจะมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆว่าในแต่ละช่วงเวลา เช่น ทกุ
เดือน ทกุไตรมาสหรือทกุคร่ึงปีมีปัญหาอปุสรรคอะไรบ้าง ในขณะเดียวกนัก็ควรจะประเมินไปด้วยว่าปัญหาที่ได้
จดัท าไว้ในข้อ 1 มีปัญหาไหนบ้างที่ไมเ่กิดขึน้อีกอยา่งแนน่อน ก็ให้ไปตดัออกจากรายการตรวจสอบ ((Checklist) 
ท าอยา่งนีไ้ปเร่ือยๆจนกวา่ปัญหาในรายการตรวจสอบจะหมดไป 

และอยากจะแนะน าว่าทุกๆปี หลงัจากมีการประเมินผลการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานไปแล้ว ควรมีการสรุปผลการประเมินระบบอีกครัง้ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด ปัญหาใดบ้างที่ระบบได้

แก้ไขไปแล้วและตรงกบัแนวทางที่พนกังานได้น าเสนอไว้หรือไม่ ปัญหาใดบ้างที่ยงัคงค้างอยู่ หลงัจากนัน้ควรจะ

ให้พนกังานกลุ่มเดิมที่เคยมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาได้มีส่วนร่วมอีกครัง้หนึ่งในการประเมินผลระบบ

โดยรวมว่าสิ่งที่เขาระบวุ่าเป็นปัญหานัน้ ตอนนีย้งัอยู่อีกหรือไม่ และเขาพึงพอใจกบัระบบนีใ้นแต่ละประเด็นใน

ระดบัไหน 

สรุป การประเมินผลว่าการน าเอาระบบ BSC & KPI ไปใช้ในองค์กรที่ถกูต้องควรจะประเมินว่าระบบนีไ้ด้แก้ไข

ปัญหาอะไรให้กบัองค์กรได้บ้าง แนน่อนวา่ถ้าปัญหาต่างๆขององค์กรได้รับการแก้ไข ก็ย่อมสง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการและบางสว่นอาจจะสง่ผลไปยงัผลงานโดยรวมขององค์กรได้เช่นกนั แต่เราคงจะไปวดัผลส าเร็จของ

ระบบจากผลงานขององค์กรโดยตรงคงจะไม่ถูกต้องมากนกั องค์กรใดก าลงัคิดจะน าเอาระบบ Balanced Scorecard 

และ Key Performance Indicator ไปใช้ผมคิดว่าควรจะต้องวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการวดัผลของระบบไว้

ล่วงหน้านะครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันในภายหลงัว่าลงทุนไปแล้วคุ้มหรือไม่ ส าหรับประเด็นส าคญัที่ จะเข้ามามี

อิทธิพลตอ่ความส าเร็จของระบบนีค้ือ ความตัง้ใจจริงผู้บริหารในการน าเอาระบบนีไ้ปใช้งาน อยา่เพียงแต ่"อยาก" แตไ่มไ่ด้

น าไปใช้อย่างจริงจัง แล้วมาบอกภายหลงัว่า "ไม่ได้ผล" ผมเคยคิดเลน่ๆนะครับว่าน่าจะมีการวดัและประเมินผล "ระดบั

ความตัง้ใจ" ของผู้บริหารระดบัสงูด้วยนะครับวา่เป็นอยา่งไร แตค่งไมม่ีองค์กรไหนกล้าน าไปใช้จริงนะครับ 

 


